

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ THẠCH CHÂU**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 14/UBND
V/v trả lời đơn công dân

Thạch Châu, ngày 08 tháng 3 năm 2024

Kính gửi: Bà Lê Thị Oanh - Trú tại thôn Đức Châu,
xã Thạch Châu.

Ngày 25/01/2024, UBND xã Thạch Châu nhận đơn kiến nghị ghi tên bà Lê Thị Oanh - Trú tại thôn Đức Châu, xã Thạch Châu, đơn có nội dung: UBND xã Thạch Châu tiếp nhận hồ sơ của chúng tôi và đến nay có văn bản thông báo nội dung từ chối tiếp nhận hồ sơ, mặc dù hồ sơ vẫn do UBND xã Thạch Châu tiếp nhận, lưu dữ. Sau khi kiểm tra, rà soát UBND xã trả lời đơn của bà như sau:

Ngày 03 tháng 11 năm 2023, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND xã đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Lê Đình Thành và bà Phạm Thị Tâm (do bà Lê Thị Oanh - Người được ủy quyền nộp hồ sơ trích hợp đồng ủy quyền).

Ngày 12 tháng 12 năm 2023, UBND xã đã có văn bản số 90/TB - UBND về việc từ chối tiếp nhận hồ sơ và trả lại hồ sơ công dân, trong đó nêu rõ lý do từ chối và hướng dẫn người nộp hồ sơ thực hiện theo đúng quy định của pháp luật (có chữ ký nhận lại hồ sơ của bà Lê Thị Oanh trong sổ tiếp nhận và trả kết quả UBND xã). Vì vậy nội dung trong đơn kiến nghị bà Lê Thị Oanh ghi: "...*hồ sơ vẫn đang do UBND xã Thạch Châu tiếp nhận, lưu giữ*" là hoàn toàn sai sự thật.

Kể từ ngày 12/12/2023 đến nay, sau khi có văn bản của UBND xã về việc từ chối tiếp nhận hồ sơ đồng thời đề nghị công dân thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến bản án khi có văn bản giải quyết của cơ quan Tòa án về việc giải quyết bản án (sau khi văn bản tiếp nhận đơn của TAND tối cao Hà Nội về việc xem xét lại bản án) UBND xã chưa nhận được hồ sơ nào liên quan đến việc đề nghị cấp GCNQSD đất của bà Lê Thị Oanh.

Vậy, UBND xã trả lời đơn và đề nghị bà Lê Thị Oanh thực hiện quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến bản án, tuân thủ quy định của pháp luật, thủ tục hành chính về việc nộp hồ sơ khi thực hiện (nếu có); đồng thời liên hệ UBND xã để được hướng dẫn thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND huyện Lộc Hà (*để báo cáo*);
- Ban Tiếp công dân huyện;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Văn Thông

